

Tuyên giáo

TẠP CHÍ CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

**CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH THẬT TỐT
ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG**



10
2020



nguy thành an, đưa cách mạng tiến lên. Với việc xác định trúng khâu then chốt, dùng các vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XIII, Đảng ta một lần nữa cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học của một Đảng cầm quyền. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào sự phát triển bền vững của đất nước thời gian tới.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gợi mở cho chúng tôi biết bao suy nghĩ về vai trò và trách nhiệm của mỗi một cá nhân, tổ chức trước giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều thử thách và cơ hội phát triển đan xen nhau; đồng thời củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

▣ **THS. LÊ VĂN THUẬT** (Trường Đại học Sư phạm Huế):

Phát huy tư tưởng "Lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập đến rất nhiều nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Một trong những nội dung trọng tâm là việc phải luôn xác định "Lấy dân làm gốc" trong tất cả mọi chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với lịch sử dân tộc ta, tư tưởng "lấy dân làm gốc" chính là bài học truyền thống quý báu, trở thành nền tảng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy giá trị của dân tộc, Hồ Chí Minh luôn xem nhân dân là gốc rễ của mọi thắng lợi. Trong đấu tranh giành quyền độc lập, tự do cho dân tộc, Người luôn khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân: "Để mười lần không dân cũng chịu/ Khó trăm lần dân liệu cũng xong". Khi đất nước giành được độc



lập và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Người tiếp tục khẳng định: "Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ" cho nên, "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân". Do đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Nhà nước cũng phải thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống cho dân, chăm lo lợi ích chính đáng của dân. "Lấy dân làm gốc" cũng đồng nghĩa, mỗi cán bộ là người đầy tớ trung thành của dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Người nhắc nhở cán bộ rằng: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh". Đồng thời, tất cả các cơ quan và cán bộ nhà nước phải gần dân, tin dân, liên hệ mật thiết với dân, lắng nghe dân, và chịu sự kiểm soát của nhân dân.

Từ tư tưởng *lấy dân làm gốc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến những nhận định, chỉ đạo sâu sắc và đầy tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thêm một lần nữa khẳng định rằng, dù bất kỳ giai đoạn nào, Đảng và Nhà nước ta vẫn luôn quán triệt và phát huy tư tưởng *lấy dân làm gốc*, luôn tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mọi chủ trương đường lối xây dựng và phát triển đất nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ đó, phát huy được vai trò sức mạnh của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Vừa qua, khi đất nước trải qua giai đoạn khó khăn bởi đại dịch COVID-19, nhưng với tư tưởng *lấy dân làm gốc*, lấy nhân dân làm trung tâm, nỗ lực bảo vệ sức khỏe nhân dân, Đảng và Nhà nước đã kịp thời đề ra được những chủ trương chính sách đúng đắn như: ban hành gói an sinh xã hội để giúp người dân vượt qua khó khăn; hỗ trợ nhân dân xét nghiệm và khám chữa bệnh... Dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, song với sự đồng lòng đoàn kết của nhân dân, chúng ta đã hai lần kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường tạo ra những thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, tư tưởng *lấy dân làm gốc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và nhân dân; đồng thời đó là những chỉ dẫn, định hướng quan trọng để các đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trên cơ sở đó Đảng sẽ "có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân" góp phần "xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.



Hiện nay, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đang tích cực chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy, bài viết "*Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới*" của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định cần "*tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đổi mới căn bản, toàn diện, đổi mới bộ giáo dục và đào tạo...*". Đây cũng là nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI vừa được tổ chức trong cuối tháng 9/2020 tập trung thảo luận. Theo đó, đánh giá về Chương trình hành động của Tỉnh ủy về "*phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020*" cho thấy, Vĩnh Long đã phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt